



เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...สพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556... ● ชาวแรก...นายยุคล อิมแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมหรือดำเนินนโยบายและเทคนิคในการป้องกันและควบคุมโรคใช้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในเอเชีย ณ โรงแรมรอยัลลอร์ดคิดจอร์จตัน ว่า การประชุมครั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกับองค์การอาหาร

และเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันโรคใช้หวัดนก H7N9 เช่น USAID, FAO, OIE, WHO, อาเซียน SAARC และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านสุขภาพสัตว์และด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ยังจะได้มีการนำแนวทางการควบคุมโรค H7N9 ที่พบในประเทศจีนมาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งขณะนี้ทางจีนสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้แล้ว และไม่พบข้อมูลการแพร่ระบาดเพิ่มเติม เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลทางวิชาการในการป้องกันโรคใช้หวัดนก H7N9 ในภูมิภาคเอเชีย... ● เรื่องดี...นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรเตรียมเร่งบูรณาการพัฒนาค้นคว้าด้านเกษตรชายแดนแบบครบวงจรร่วมกับกรมปศุสัตว์ และกรมประมงตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายนำร่อง จำนวน 9 ด้านในปี 2557 ได้แก่ ด้านสะเดา จังหวัดสงขลา ด้านชื่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ด้านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 จังหวัดมุกดาหาร ด้านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 จังหวัดนครพนม ด้านสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดเลย ด้านเชียงของ และด้านสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย ซึ่งทั้งหมดเป็นด้านที่มีการส่งออกและนำเข้าสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสินค้าประมงปริมาณมาก... ● นายโอกาส กัตันมุขย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชายในขบวนการสหกรณ์ พ.ศ.2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้นำสหกรณ์ที่เป็นผู้หญิงจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ได้เข้าร่วมเพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงให้มีโอกาสเข้าไปบริหารงานและพัฒนาขบวนการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น จัดโดยสำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี... ● นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาไฟ

ไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ไม่ให้เกิดขึ้นและรุนแรงเหมือนในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าเมื่อปี พ.ศ.2555... ● นายจรรยา ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาและปศุสัตว์อำเภอคุระบุรี ได้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ โรงเรียนบ้านบางศรีวัง หมู่ 3 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา... ● ดร.ทองอรุณ สีสุลิต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการนำร่อง

ศึกษาการพัฒนาหน้าบาดาลเพื่อการเกษตร ณ บ้านนายม หมู่ 5 ตำบลบ้านโนน อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณเสถียร ผู้อำนวยการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านให้การต้อนรับ... ● พล.ต.ท.สุวิทย์ วิบุลยสันติธรรม เดินทางไปสังเกตการณ์สภาพน้ำเขื่อนภูมิพลและชมการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยมี วราวุธ ชันติยานันท์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและผู้บริหารระดับสูงเขื่อนภูมิพล ให้การต้อนรับ ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้... ● นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) และ รศ.นที ชลิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวรายการโทรทัศน์ "ร้อยมือ สร้างเมือง" ณ อาคารอำนวยการ 1 โมเดิร์นไนน์ ทิว... ● บิด 'ท้ายขาว...ขอแสดงความยินดี นายพิทยา บำไม้แพ้ว รุ่น 29 คนดีมีฝีมือ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า นม.1 ย้ายไปนั่งแทนหัวหน้าคนเก่าสำนักงานแก๊ให้ดียิ่งขึ้น... ● งบประมาณการฟื้นฟูป่าก้นน้ำบึงกรงดำไม้ ปลูกป่าและเพราะซากไม้ใหม่เนินนานแล้ว ทำไยยังไม่อนุมัติ ยังเฉียบทายเป็นที่ควรจะเริ่มดำเนินการได้แล้ว ถ้าหมดฤดูฝนที่เหลือนเวลาอีกไม่มากนัก ก็จะทำอะไรไม่ได้...ฮัลโหลๆ.. หืม..ปริชา เร่งสมบูรณ้สุข รว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยดำเนินการเร่งด่วนด้วยครับท่าน...ประเด็นจะหาว่าไม่เดือน...เพราะจะต้องเสียเวลาไปถึงปีหน้า...ช่วย... ● แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ..กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com